
sþ. 652. Fyrirspurn [293. mál]
til iðnaðarráðherra 'um vatnaflutninga af vatnasvæði Skjálfandafljóts.

Frá Guðmundi Bjarnasyni.

1. Eru fyrirhugaðir eða hafa átt sér stað vatnaflutningar af vatnasvæði Skjálfandafljóts
vegna virkjunarframkvæmda Landsvirk junar?

2. Hafa farið fram umræður eða verið gerðir samningar um þessa vatnaflutninga og hverjir
eru þá samningsaðilar?

3. Hvaða áhrif hafa slíkir vatnaflutningar á hugsanlega virkjun Skjálfandafljóts?
4. Ef af vatnaflutningum sem þessum verður tjón eða skaði á landi eða mannvirkjum, svo

sem vegna breytinga á árfarvegi eða framburði fljótsins, hver ber þá ábyrgðina?


